



ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากมาเลเซีย

๒๔-๓๐ มกราคม ๒๕๕๘

ฉบับที่ ๙๒

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

การปฏิรูปเศรษฐกิจของมาเลเซียอาจสามารถลดผลกระทบจากราคาน้ำมันโลกตกต่ำ

“การปฏิรูปเศรษฐกิจของมาเลเซียช่วยบรรเทาผลกระทบจากการตกต่ำของราคาน้ำมันโลก”
ธนาคารโลกกล่าว

Dr.Frederico Gil Sander นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของมาเลเซียกล่าวว่า ผลกระทบจากราคาตกต่ำของน้ำมันโลกถูกชดเชยจากการใช้ภาษีสินค้าและบริการ (GST) และรายรับจากภาษีอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับน้ำมันและแก๊สเพิ่มขึ้น ธนาคารโลกคาดว่า ราคาน้ำมันในตลาดโลกจะเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๕ ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลในปี นี้ ลดลง ๒๕% จากเฉลี่ยอยู่ที่ ๙๗-๑๐๐ ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลในปี ๒๕๕๗

ในช่วงที่ผ่านมา รายรับของรัฐบาลมาเลเซียที่ขึ้นอยู่กับรายรับจากน้ำมันและแก๊สกำลังลดลงและมาเลเซียก็อยากลดการพึ่งพาลงให้ต่ำกว่า ๓๐% ในปี ๒๕๕๔ รายรับจากปิโตรเลียมของมาเลเซียคิดเป็นสัดส่วน ๓๕.๘% ของรายรับทั้งหมด และลดลงเหลือ ๓๓.๗% และ ๓๑.๒% ในปี ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ ตามลำดับ ด้วยเหตุผลจากการอ่อนตัวของราคาน้ำมันดิบ จึงทำให้รัฐบาลมาเลเซียตัดสินใจปล่อยให้ตลาดไปกำหนดราคาเชื้อเพลิงของผู้บริโภคผ่านระบบ managed float ที่จะประกาศเป็นประจำทุกเดือน โดยในเดือนมกราคม ๒๕๕๗ ราคาน้ำมันประเภท RON ๙๕ และ RON ๙๗ ลดลงเหลือ ๑.๙๑ ริงกิตและ ๒.๑๑ ริงกิตต่อลิตร ตามลำดับ ส่วนราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่ ๑.๙๓ ริงกิตต่อลิตร

ที่มา : Bernama

๒๕ มกราคม ๒๕๕๘

MITI คาด มูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมฮาลาลจะเกินดุลกว่า ๓๒ พันล้านริงกิต

กระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม (MITI) คาดว่า มูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมฮาลาลในปี ๒๕๕๘ จะเกินดุลมากกว่า ๓๒ พันล้านริงกิตเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๗ โดยการอ่อนตัวของค่าเงินริงกิตสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนการส่งออก

Datuk Seri Jamil Bidin, CEO, Halal Development Industry Corporation กล่าวว่า จำนวนผู้ผลิตวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองฮาลาลในปีนี้จะเพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันมีจำนวนบริษัทในภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่ได้รับรองฮาลาลจาก Jakim รวบรวม ๒๐๐ บริษัท ในจำนวนนี้ ๗๐% เป็นบริษัทข้ามชาติ HDC ได้ตั้งเป้าจะมีบริษัทใหม่ๆราว ๓๐๐ บริษัทต่อปีที่เข้ามาในอุตสาหกรรมฮาลาล โดยราว ๑๐๐ บริษัทที่ได้รับการรับรองฮาลาลมาจากธุรกิจวัตถุดิบฮาลาล

ในช่วงครึ่งปีแรกของปี ๒๕๕๗ มูลค่าการส่งออกสินค้าฮาลาลอยู่ที่ ๑๘.๘ พันล้านริงกิต ในจำนวนนี้เป็น การส่งออกวัตถุดิบฮาลาล ๖ พันล้านริงกิต อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ บริษัทที่ผลิตวัตถุดิบฮาลาลกำลังเผชิญกับความท้าทายโดยเฉพาะเรื่องการวิจัยและพัฒนาเพื่อที่จะผลิตวัตถุดิบฮาลาลและอุปกรณ์วัตถุดิบที่มีจำกัด ทั้งนี้ วัตถุดิบฮาลาลจะสนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องสำอางค์ และผลิตภัณฑ์ดูแลผิว

ที่มา : Bernama
๒๖ มกราคม ๒๕๕๘

นักลงทุนจะมองหาโอกาสการลงทุนใน GMS

นักลงทุนจะมองหาโอกาสการลงทุนในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ผ่านไทยเพื่อเปิดรับผลได้จากการลงทุนและการเติบโตในภูมิภาค

นาย Kim Eng จาก Maybank กล่าวว่า การพัฒนาใน GMS รวมทั้งการเสริมสร้างการค้าข้ามพรมแดน การลงทุนและการเคลื่อนย้ายแรงงานจะช่วยส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ GMS เป็นโครงการพัฒนาที่ดำเนินการโดย Asian Development Bank ที่ครอบคลุม ๖ ประเทศในกลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ไทย เวียดนาม และยูเนยของจีน ซึ่งครอบคลุมประชากร ๓๓๐ ล้านคน

Datuk Abdul Farid Alias, CEO, Maybank group กล่าวว่า ปี ๒๕๕๘ จะเป็นปีที่ไทยกลับมาหลังจากปัญหาการเมืองในปี ๒๕๕๗ ที่จะกระจายทางสำหรับการใช้จ่ายของภาครัฐเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ การส่งเสริมการส่งออกและความรู้สึกของนักลงทุนจะช่วยสนับสนุนการเติบโต ในสิ้นปี ๒๕๕๗ ดัชนีในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปิดเพิ่มขึ้น ๑๕% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าด้วยมูลค่าการซื้อขายประจำวันราว ๑.๓๘ พันล้านเหรียญสหรัฐซึ่งสูงสุดในอาเซียนทั้งที่ไทยประสบปัญหาความวุ่นวายภายในประเทศเมื่อปีที่ผ่านมา นาย Kim Eng กล่าวว่า นั้นแสดงให้เห็นถึงโอกาสที่จะใช้เป็นประตูไปสู่ GMS โดยคาดว่า ภูมิภาคดังกล่าวจะเติบโต ๗.๕% ต่อปี และผลผลิตเพิ่มเป็น ๒ เท่าในปี ๒๐๒๐

ปัจจุบัน มีบริษัทไทยที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากกว่า ๑๐๐ บริษัท หรือคิดเป็น ๑๗% ที่เป็นเจ้าของธุรกิจใจใน GMS

ที่มา : Bernama
๒๖ มกราคม ๒๕๕๘

อุปสงค์ผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มตกลงในเดือนมกราคม ๒๕๕๘

ผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มของมาเลเซียในเดือนมกราคม ๒๕๕๘ ตกลง ๑๗.๗% เทียบกับเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ เนื่องจากอุปสงค์จากผู้บริโภครายใหญ่

แหล่งข่าวจาก Intertek Testing Services กล่าวว่า มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มในเดือนมกราคม ๒๕๕๘ ได้ตกลงเหลือ ๘๘๖,๑๘๙ ตัน จากเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งอยู่ที่ ๑.๐๗๗ ล้านตัน โดยบริษัท Phillip Futures Sdn.Bhd กล่าวว่า อุปสงค์ที่อ่อนตัวจากจีนในช่วงฤดูหนาวและอินเดียที่อุปทานภายในประเทศสามารถผลิตได้เพียงพอกับความต้องการ ขณะเดียวกัน ความต้องการไบโอดีเซลจากยุโรปก็ตกลงอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกถูกลง

Malaysian Palm Oil Board (MPOB) รายงานว่า ได้มีการใช้จ่ายเงิน ๓๔๐ ล้านริงกิตเพื่อสร้างคลังปิโตรเลียมทั่วประเทศ ๓๕ แห่งเพื่อผสมน้ำมันไบโอดีเซล ทั้งนี้ MPOB ได้เริ่มต้นศึกษาไบโอดีเซล ๑๐ โดยการให้สิทธิประโยชน์สำหรับโครงการศึกษาดังกล่าวซึ่งจะเป็นช่วยเสริมสร้างการใช้้ำมันปาล์มในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล

ที่มา : Bernama
๒๖ มกราคม ๒๕๕๘

ธุรกิจค้าปลีกอาจจะขยายตัว ๕.๕% ในปี ๒๕๕๘

“อุตสาหกรรมการค้าปลีกได้รับการคาดการณ์ว่า อาจจะเติบโต ๕.๕% ในปี ๒๕๕๘ จากเดิมที่เคยคาดการณ์ไว้ที่ ๖%” บริษัทวิจัยของกลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีก กล่าว

Tan Hai Hsin, Managing Director กล่าวถึง "ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุด" ว่า สิ่งที่อุตสาหกรรมจะต้องเผชิญในปี ๒๕๕๘ คือ การใช้จ่ายของผู้บริโภคจากการใช้ภาษีสินค้าและบริการ(GST) ของรัฐบาลในเดือนเมษายน ศกนี้ โดยในรายงานอุตสาหกรรมค้าปลีกในมาเลเซียกล่าวว่า ผู้บริโภคคงจะใช้วิธี “รอคอยและเฝ้าดู (wait-and-see)” ราคาของสินค้าและบริการก่อนที่จะกลับมาซื้อสินค้าจากการใช้ GST โดยคาดว่า ในช่วงเดือนที่หกหลังจากเดือนเมษายน อาจเป็นไปได้ที่ยอดขายปลีกจะชะลอตัวลงเนื่องจากผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าหลักๆที่สำคัญไว้ล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว โดยในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ ยอดซื้อสินค้าของผู้บริโภคคงจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากอิทธิพลของหลายๆปัจจัย

นาย Tan กล่าวต่อไปว่า อาจเป็นไปได้ที่ผู้บริโภคจะใช้จ่ายมากขึ้นในระยะกลางภายหลังจากที่ได้รับโบนัสช่วงสิ้นปี การให้เงินช่วยเหลือตามนโยบาย ๑Malaysia และเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึง การใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจะเห็นได้ชัดมากขึ้นในสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีมูลค่าสูง รวมทั้งกลุ่มสินค้าแฟชั่นหรู เครื่องประดับ รถยนต์ คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป โทรศัพท์มือถือ เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เฟอร์นิเจอร์และของประดับตกแต่งบ้าน ซึ่งอาจจะเห็นการซื้อสินค้าเหล่านี้สูงขึ้นในช่วงไตรมาสแรก หลังจากนั้น ยอดขายค้าปลีกคาดว่าจะกลับมาปกติอีกครั้งในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้

อนึ่ง อัตราการเติบโตของยอดขายปลีกชะลอตัวอยู่ที่ ๒% ในไตรมาสที่ ๓ ของปี ๒๕๕๗ เทียบ ๓.๑% ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า การเฉลิมฉลองเทศกาลละศีลอดในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ ก็ไม่สามารถสร้างยอดขายที่แข็งแกร่งได้ทั่วประเทศ ทั้งนี้ คาดว่า ในไตรมาสสุดท้ายของปี ๒๕๕๗ ก็คาดว่าจะการเติบโตของยอดขายปลีกจะลดลง โดยตลอดปี ๒๕๕๗ การเติบโตของอุตสาหกรรมค้าปลีกคาดว่าจะอยู่ที่ ๔.๙% (จากเดิมที่คาดว่าจะอยู่ที่ ๖%) หรือคิดเป็นมูลค่า ๙๖.๒ พันล้านริงกิต

ที่มา : New Straits Times

๒๗ มกราคม ๒๕๕๘

MIER เตือนความเสี่ยงของเศรษฐกิจมาเลเซียในระยะสั้น

มาเลเซียต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงของเศรษฐกิจในระยะสั้นจากปัจจัยเศรษฐกิจภายนอกและความไม่สมดุลทางการเงิน

สถาบันวิจัย MIER (Malaysian Institute of Economic Research) กล่าวว่า ปี ๒๕๕๘ เป็นปีแห่งความท้าทายของมาเลเซียเนื่องจากคาดว่า อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะชะลอตัวลงเนื่องจากการตกต่ำของน้ำมันดิบและค่าเงินริงกิต โดยต้นทุนค่าครองชีพสูงขึ้น การไหลออกของเงินทุน (ไปยังประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง) และงบประมาณรััดเข้มงวดของรัฐบาลที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ภายในประเทศ การลงทุนของภาคเอกชนอาจชะลอตัวลงในไตรมาสที่จะมาถึงโดยเฉพาะผลตอบแทนจากการลงทุนที่แท้จริง เนื่องจากต้นทุนการกู้ยืมและอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น อุปสรรคทางโครงสร้างกับหนี้สินภาคครัวเรือนที่สูงขึ้นและหนี้สาธารณะอาจสร้างความเสี่ยงในระยะกลางและระยะยาว

MIER คาดว่า ปี ๒๕๕๘ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของมาเลเซียจะอยู่ราว ๕% ในระยะกลางและระยะยาว ต้นทุนด้านพลังงานที่ลดลงจะเสริมสร้างการเติบโตในประเทศที่นำเข้าน้ำมันและการใช้จ่ายของผู้บริโภค การอ่อนตัวของค่าเงินริงกิตจะเสริมขีดความสามารถในการส่งออกและยกระดับจำนวนนักท่องเที่ยว ขณะที่อัตราเงินเฟ้อจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ส่วนการใช้ภาษีสินค้าและบริการ (GST) ในเดือนเมษายน ศกนี้ และการทบทวนนโยบายอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ รวมทั้งความต้องการให้ค่าจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นจะเป็นฉนวนสร้างแรงกดดันต่อเงินเฟ้ออีกรอบหนึ่ง

อนึ่ง นักวิชาการคาดว่า อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๕๗ ของมาเลเซีย จะอยู่ที่ ๕.๙%

ที่มา : New Straits Times

๓๐ มกราคม ๒๕๕๘

ยอดขายรถยนต์ของมาเลเซียอาจลดลงในปี ๒๕๕๘

ยอดขายรถยนต์ใหม่ในปี ๒๕๕๘ ในมาเลเซียอาจเป็นไปได้ที่จะอ่อนตัวลงท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่าครองชีพและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง

MIDF Research คาดว่า จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในปีนี้ จะอยู่ที่ ๖๗๐,๐๐๐ คัน เพิ่มขึ้น ๐.๕% (จาก ๖๖๖,๔๖๕ คัน ในปี ๒๕๕๗) ซึ่งต่ำกว่าตัวเลขที่คาดการณ์ไว้เดิมของสถาบันยานยนต์ของมาเลเซีย (Malaysia Automotive Institute) ที่ ๗๐๐,๐๐๐ คัน ขณะที่ Hong Leong Investment Bank คาดว่า ปีนี้จำนวนรถยนต์ที่ผลิตในมาเลเซียจะอยู่ที่ ๖๖๓,๐๐๐ คัน เนื่องจากความไม่แน่นอนของผู้บริโภคอันเนื่องมาจากการใช้ภาษีสินค้าและบริการและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

MIDF Research มองว่า ยอดขายรถยนต์ในปี ๒๕๕๘ อาจจะไม่ค่อยดีนักทั้งนี้เนื่องจากต้นทุนค่าครองชีพสูงขึ้นและสภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ในปี ๒๕๕๗ ขายรถยนต์ Perodua ยังคงครองส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดที่ ๒๙.๓% รองลงมาคือ ได้แก่ Proton (๑๗.๔%)

ที่มา : New Straits Times
๒๔ มกราคม ๒๕๕๘

คาด การอ่อนตัวของค่าเงินริงกิตดึงดูดผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์มากขึ้น

“การอ่อนตัวของค่าเงินริงกิตคาดว่าจะดึงดูดผู้ซื้อในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มากขึ้นเนื่องจากราคาอสังหาริมทรัพย์ในมาเลเซียเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆมีราคาถูกกว่า” นาย Soam Heng Choon, Managing Director, IJM Land Bhd กล่าว

นาย Choon กล่าวต่อไปว่า ตราบดที่ไม่นำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ ก็จะสามารถตรึงราคาบ้านและดึงดูดผู้ซื้อทั้งจากชาวต่างชาติและคนท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม สิ่งท้าทายขณะนี้คือ การที่ผู้ซื้อไม่สามารถได้รับหลักประกันว่าจะได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุดเนื่องจากกฎเกณฑ์การให้สินเชื่อที่เข้มงวด และทำให้ผู้ซื้อต้องวางเงินดาวน์มากขึ้น ส่วนการใช้ภาษีสินค้าและบริการที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ นั้นก็คาดว่าจะทำให้ราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขึ้นเนื่องจากเป็น input tax ที่ไม่สามารถขอคืนภาษีจากผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้ อนึ่ง คาดว่า ราคาอสังหาริมทรัพย์อาจจะไม่เพิ่มขึ้นอย่างทันทีทันใดเมื่อถึงวันที่ ๑ เมษายน ๕๕๘ แต่น่าจะค่อยๆเพิ่มขึ้น

ที่มา : New Straits Times

๒๔ มกราคม ๒๕๕๘